



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. การเตรียมการรองรับการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม	<p>- ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบกับเรื่องดังกล่าวเตรียมพร้อมในฐานะที่กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนครอบครัว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ให้ศึกษาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ฯ ให้เข้าใจ๒. เตรียมความพร้อมเรื่องระเบียบกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ฯ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ๓. ชักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้ประสงค์จดทะเบียนได้รับความสะดวก	สำนัก/กอง ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๒. การเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ	<p>- ขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ และที่ปรึกษา ในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร๒. มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประชุมราษฎรในหมู่บ้านก่อนวันประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น ในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ๓. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none">๑) จัดทำประกาศอำเภอ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบ ไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันประชุมเลือก๒) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผญ.๒) จำนวน ๒ ชุด ดังนี้	นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ชุดที่ ๑ ให้ปิดประกาศ ณ สถานที่ประชุม</p> <p>ชุดที่ ๒ มอบให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้ในวันประชุม</p> <p>๔. แต่งตั้งที่ปรึกษาในการประชุมราษฎร ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล ข้าราชการหนึ่งคน และกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคน ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้เริ่มประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านก่อนการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>๕. รายงานผลการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗</p>	
๓. การประชาสัมพันธ์	<p>๑. ขอให้ระมัดระวังการใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) โดยเข้าถึงข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งหากพบว่ามี การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบอาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายกรมการปกครองจะพิจารณาดำเนินการทางวินัย และดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุดต่อไป</p> <p>๒. กรมการปกครอง จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้งานระบบแจ้งการควบคุมตัวผ่านทางเว็บไซต์ HTTP://ARREST.DOPA.GO.TH โดยเปลี่ยนจากการเข้าใช้งานด้วย USERNAME และ PASSWORD มาเป็นการใช้งานผ่านระบบ ThaiID เริ่มต้นในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้</p> <p>๑) การเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ https://shorturl.asia/Xlf3B</p> <p>๒) การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ https://shorturl.asia/8dnuR</p>	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ